

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ชักชยะของกิเลสออกไปจากดวงวิญญาณของลูกและกลายเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์ เพียงด้วยการมีการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้นที่ชยะทั้งหมดจะถูกขจัดออกไป
- คำถาม:** ลูกๆ ที่จะกลับมาบริสุทธิ์ต้องทำตามพ่อในหนึ่งประเด็นใด
- คำตอบ:** พ่อเน้นบริสุทธิ์ที่สุด และไม่ปะปนกับดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยชยะ ท่านคงอยู่อย่างศักดิ์สิทธิ์มาก ในทำนองเดียวกัน ลูกๆ ที่จะกลับมาบริสุทธิ์ต้องทำตามพ่อด้วยเช่นกัน อย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย

โอมชานติ พ่อหนึ่งทีและอธิบายแก่ลูกๆ ทั้งสองท่านคือพ่อ หนึ่งลูกเรียกว่าพ่อทางจิตและอีกหนึ่งลูกเรียกว่าพ่อทางร่างกายของทั้งสองคือร่างเดียวกัน และดังนั้นจึงเป็นราวกับว่าพ่อทั้งสองกำลังอธิบาย แม้ว่าผู้หนึ่งกำลังอธิบายและอีกผู้หนึ่งกำลังทำความเข้าใจ นั่นก็ยังคงลูกกล่าวว่าทั้งสองกำลังอธิบาย มีการสะสมสิ่งสกปรกไว้อย่างมากมายในดวงวิญญาณที่แสนเล็กเช่นนั้น ดังนั้นการสูญเสียอย่างมากมาเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมสิ่งสกปรก กำไรและขาดทุนนี้ปรากฏให้เห็นเมื่อดวงวิญญาณอยู่ในร่างของพวกเขา ลูกรู้ว่าเมื่อเราดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์เราจะได้รับร่างที่บริสุทธิ์เหมือนร่างของลักษมีและนารายณ์ ในเวลานี้มีการสะสมชยะมากมายในดวงวิญญาณ เมื่อมีการเก็บน้ำผึ้งก็มีการกรองน้ำผึ้งนั้น และดังนั้นสิ่งสกปรกมากมายก็จะถูกขจัดออกไป แล้วน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์นั้นก็ถูกแยกออกมา ดวงวิญญาณก็เช่นกันได้กลับมาสกปรกอย่างมาก ดวงวิญญาณนั้นเคยสะอาดและบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และร่างของเขานั้นก็สวยงามอย่างมาก ดูซิว่าร่างของลักษมีและนารายณ์นั้นสวยงามเพียงใด ผู้คนก็กราบไหว้บูชาร่างกายเท่านั้น พวกเขาไม่เห็นดวงวิญญาณ พวกเขาไม่มีการตระหนักถึงดวงวิญญาณ ในตอนแรกดวงวิญญาณสวยงามและเขาได้รับร่างที่บริสุทธิ์ เวลานั้นลูกเองก็ปรารถนาที่จะกลายเป็นเช่นพวกเขา ดังนั้นลูกดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์เช่นนั้น ดวงวิญญาณลูกกล่าวว่าโตมโประธานเพราะเต็มไปด้วยชยะ ดวงวิญญาณมีชยะของสำนึกที่เป็นร่างและชยะของตัณหาราคะและความโกรธด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะนำชยะออกไปจากบางสิ่งมันก็จะถูกกรอง เมื่อบางสิ่งถูกกรองแล้วสีส่นของสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไป หากลูกนั่งและคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้เป็นอย่างดี ลูกก็จะรู้สึกว่ามีชยะอยู่มากมายภายในลูก มีการคงอยู่ของราวันในดวงวิญญาณ ด้วยการที่อยู่ที่ในการจดจำระลึกถึงพ่อของลูก ในเวลานี้, ชยะก็จะถูกขจัดออกไป สิ่งนี้ต้องใช้เวลาเช่นกัน พ่ออธิบายว่า: เนื่องจากการมีสำนึกที่เป็นร่าง จึงมีชยะอย่างมากของกิเลส ชยะของความโกรธนั้นก็ไม่มีหย่อน ราวกับว่าผู้ที่โกรธนั้นก็เผาไหม้อยู่ภายใน หัวใจของเขาเผาไหม้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใบหน้าของเขาก็แดงก่ำเหมือนกับทองแดงด้วยเช่นกัน เวลานั้นลูกดวงวิญญาณเข้าใจว่าลูกนั้นกลับมาลูกเผา เวลานั้นลูกรู้ว่ามิใช่สิ่งสกปรกอยู่ในดวงวิญญาณมากมายเพียงใด มีผู้คนน้อยนิดมากที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ดอกไม้ชิ้นหนึ่งก็เป็นที่ต้องการในสิ่งนี้ มีข้อบกพร่องอยู่มากมายในเวลานี้ ลูกต้องขจัดความอ่อนแอทั้งหมดและกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ลักษมีและนารายณ์นี้มีความบริสุทธิ์มาก ในความเป็นจริงไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะสัมผัสพวกเขา ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถไปและสัมผัสรูปบูชาของเทพที่บริสุทธิ์และสูงส่งเช่นนั้นได้ พวกเขาไม่มีค่าที่จะสัมผัสผู้ที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถสัมผัสชีวาได้ ท่านไม่มีตัวตน และดังนั้นท่านจึงไม่สามารถถูกสัมผัสได้ ท่านบริสุทธิ์ที่สุด ผู้คนก็เก็บภาพลักษณ์ที่ใหญ่โตของท่านไว้ เนื่องจากไม่มีใครสามารถสัมผัสจุดที่แสนเล็กเช่นนั้นได้ เมื่อดวงวิญญาณเข้ามาในร่างกาย, ร่างกายก็เจริญเติบโตขึ้น ดวงวิญญาณนั้นไม่ได้กลับมาใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง นี่คือโลกของชยะ มีชยะมากมายในดวงวิญญาณ ชีพบาบาศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ท่านบริสุทธิ์มาก ที่นี้ทุกคนถูกทำออกมาให้เหมือนกัน พวกเขาแม้กระทั่งพูดกับกันและกันว่า เธอ นั้นเป็นเหมือนสัตว์! ภาษาเช่นนั้นไม่ถูกใช้ในยุคทอง เวลานั้นลูกดวงวิญญาณรู้สึกว่ามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่มากมายในลูก ดวงวิญญาณไม่มีค่าที่จะจดจำพ่ออีกต่อไป มายาก็คิดว่าดวงวิญญาณนั้นไม่มีค่าด้วยเช่นกันและผลักพวกเขาออกไป พ่อสิ่งศักดิ์มาก! ดูซิว่าเราดวงวิญญาณได้กลายเป็นเช่นไรจากสิ่งที่เราเคยเป็น! เวลานั้นพ่ออธิบาย: ลูกเรียกหาพ่อให้มาและทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณนั้นก็เต็มไปด้วยชยะมากมาย ไม่ใช่ว่าดอกไม้ทั้งหมดในสวนจะขึ้นหนึ่ง พวกเขาตามลำดับกันไป พ่อคือนายของสวนดอกไม้ ดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์อย่างมากและแล้วก็กลับมาสกปรกอย่างมาก! พวกเขากลายเป็นเช่นหนาม มีชยะของสำนึกที่เป็นร่าง, ตัณหาราคะ และความโกรธในดวงวิญญาณ มนุษย์มีความโกรธอย่างมากภายในตัวพวกเขา เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์ ลูกก็ต้องการที่จะเห็นหน้าของใคร-ไม่เห็นสิ่งที่เลวร้าย! ลูกต้องไม่แม้แต่จะมองดูผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำ เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์และได้รับร่างใหม่ที่บริสุทธิ์ พวกเขาจะไม่เห็นชยะใดๆเลย โลกแห่งชยะได้จบสิ้นลง พ่ออธิบาย: ลูกได้กลายเป็นชยะเช่นกันด้วยการกลับมาสำนึกที่เป็นร่าง ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกร้องเรียกหา: บาบา ฉันมีวิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธในตัวฉัน บาบา ฉันมาหาท่านเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าพ่อเน้นบริสุทธิ์

เสมอ ผู้คนประณามผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างมากด้วยการเรียกว่าท่านว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกก็ยังไม่ชอบตนเองมากด้วยเช่นกันเพราะลูกสามารถเห็นสิ่งที่ลูกเคยเป็นและสิ่งที่ลูกกลายเป็นในเวลาสั้นๆ เท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้ในชุมนุมทางจิตอื่นใดหรือในวิทยาลัยใดๆ ฯลฯ เวลาที่ลูกๆ เข้าใจว่าดวงวิญญาณเฝ้าแต่สะสมขยะอย่างไร มีการลดลงของสององศาและแล้วสี่องศา และดวงวิญญาณก็ยังคงเติมไปด้วยขยะในวิธีนี้ และเหตุนี้เองพวกเขาจึงถูกเรียกว่าโคมประชัน บางคนถูกเผาในความละโมบและบางคนก็ถูกเผาในความผูกพันยึดมั่นและตาย พวกเขาจะเผาไหม้และตายในสภาพนั้น เวลาที่ลูกๆ ต้องละร่างของลูกในการจดจำระลึกถึงชีพบาบา, ผู้ที่กำลังทำให้ลูกกลายเป็นเช่นพวกเขา พ่อทำให้ลูกลักษณะมีและนารายณ์กลายเป็นเช่นนั้น ดังนั้นลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมาก พายุมากมายจะมา มีเพียงพายุของมายาเท่านั้นไม่มีพายุอื่นใด ในท่านองเดียวกันพวกเขามีเรื่องราวของหนุมาน ฯลฯ ในคัมภีร์ พวกเขาพูดว่า พระเจ้าสร้างคัมภีร์ พระเจ้าพูดสาระของทุกพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมด พระเจ้าให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นทำไมท่านต้องเขียนคัมภีร์? พ่อพูดว่า อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย! ลูกไม่สามารถกลับมาสูงส่งได้ด้วยคัมภีร์เหล่านี้ ฯลฯ พ่อเน้นแยกออกจากทั้งหมดนั้น ไม่มีใครตระหนักรู้จักพ่อ ไม่มีใครรู้ว่าพ่อคืออะไร พ่อรู้ว่าใครทำงานรับใช้ของท่าน นั่นคือเพียงผู้ที่กลายเป็นผู้ที่ให้คุณประโยชน์และให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นที่ป็นขึ้นไปสู่หัวใจของพ่อ บางคนก็เป็นเช่นนั้นที่พวกเขาไม่รู้จักแม่แต่งานรับใช้ ลูกๆ ได้รับความรู้ของการพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ แม้ว่าลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์, ร่างกายของลูกก็ยังคงไม่บริสุทธิ์ มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนระหว่างกิจกรรมของดวงวิญญาณผู้ที่กลับมาบริสุทธิ์และผู้ที่ไม่กลับมาบริสุทธิ์ สามารถที่จะรู้ได้จากพฤติกรรมของพวกเขาด้วยเช่นกัน ไม่มีการกล่าวถึงชื่อของใคร หากจะมีการกล่าวถึงชื่อของใคร พวกเขาอาจจะกลับมายิ่งแย่ลงไปอีก เวลาที่ลูกสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกเคยเป็นและสิ่งที่ลูกต้องกลายเป็น ดังนั้นลูกต้องทำตามศรัทธา ขยะทั้งหมดที่อยู่ภายในลูกต้องถูกขจัดออกไป ในความสัมพันธ์ทางโลกเช่นกัน พ่อก็เหนื่อยหน่ายกับลูกๆ ของเขาหากพวกเขาสกปรกมาก เขาจะพูดว่าจะเป็นการดีกว่าหากเขาจะไม่มีลูกเช่นนั้น มีกลิ่นหอมในสวนดอกไม้ อย่างไรก็ตาม ตามละครมีขยะด้วยเช่นกัน ไม่มีใครแม้แต่จะต้องการดูดอกไม้ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกไปที่สวน สายตาของลูกก็จะจับจ้องอยู่ที่ดอกไม้ทั้งหมด ดวงวิญญาณจะพูดว่า คนนี้เป็นดอกไม้หนึ่งดอกไม้นี้ ลูกจะสูดกลิ่นหอมจากดอกไม้ที่ดี พ่อก็ได้เห็นด้วยเช่นกันว่าบางดวงวิญญาณอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงมากเพียงใด และพวกเขาได้กลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร และพวกเขาทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์เหมือนกับตัวเองได้อย่างไร และพวกเขาได้ถ่ายทอดความรู้มากแค่ไหน สิ่งหลักคือการมี “มานมานะบาฟ” พ่อพูดว่า จดจำพ่อและลูกจะกลายเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์ ลักษณะมีและนารายณ์เป็นดอกไม้ที่แสนจะบริสุทธิ์ ชีพบาบายิ่งคงศักดิ์สิทธิ์มากกว่านั้น ผู้คนไม่รู้ว่ชีพบาบาทำให้ลักษณะมีและนารายณ์กลายเป็นเช่นนั้น ลูกรู้ว่าพวกเขากลายเป็นเช่นนั้นด้วยการทำความเพียรพยายามนี้ พ่ออธิบายอย่างมาก: ประการแรกลูกต้องอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงที่ขยะสามารถถูกขจัดออกไปได้และลูกดวงวิญญาณสามารถกลับมาบริสุทธิ์ ผู้คนมากมายมาหาลูกที่พิพิธภัณฑฯ ฯลฯ ลูกๆ ต้องมีความใส่ใจอย่างมากในการทำงานรับใช้และไปนอน ลูกต้องคงอยู่อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างมากในงานรับใช้ ลูกๆ ปล่อยให้เวลาพักผ่อนให้กับตัวเองแม้แต่ในพิพิธภัณฑฯ ลำคอของลูกกลับมาเหนื่อยล้าและลูกก็ต้องกิน แต่ทั้งวันทั้งคืนลูกก็ควรจะมีสมาธิหรือร่อนอยู่ในลูกเองที่จะชี้หนทางให้กับใครก็ตามที่มา หากผู้คนมาในช่วงเวลาอาหาร ลูกก็ต้องให้ความใส่ใจกับพวกเขาก่อนและแล้วจึงรับประทานอาหารของลูก ลูกควรจะเป็นผู้ที่ทำงานรับใช้เช่นนั้น บางคนมีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมากและพวกเขาก็กลายเป็นท่านลอร์ดที่รักการพักผ่อน พ่อต้องบอกลูกว่า หน้าที่ของท่านลอร์ดนี้! พ่อจะให้himิตด้วยเช่นกัน ดูสถานภาพของลูก ลูกนำขวานของสำนึกที่เป็นร่างไว้ที่เท้าของตัวเอง ลูกๆ มากมายก็แข่งขันกับบาบา โอ! นี่คือนาหนะของชีพบาบา และนาหนะนี้ต้องได้รับการดูแล มีบางคนที่นี่ผู้ที่รับประทานมากมายจากหม้อ บาบาพูดว่าลูกต้องรักษาร่างกายของลูกให้มีสุขภาพดี แต่ลูกต้องมองดูสภาพของลูกด้วยเช่นกัน หากลูกรับประทานในการจดจำระลึกถึงบาบา, จะไม่มีสิ่งใดทำให้ลูกได้รับอันตรายใดๆ ด้วยการจดจำระลึกถึงลูกจะเต็มไปด้วยพลัง อาหารของลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ลูกยังไม่มีสภาพนั้น บาบาพูดว่า อาหารที่ลูกเตรียมโดยบราห์มินั้นสูงสุดในบรรดาอาหารทั้งหมด แต่นั่นก็ต่อเมื่อพวกเขาเตรียมอาหารขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงเท่านั้น ด้วยการเตรียมอาหารในการจดจำระลึกถึง ผู้ที่เตรียมอาหารนั้นจะได้รับประโยชน์ และผู้ที่รับประทานก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน มีผู้คนมากมายที่เป็นเหมือนกับดอกไม้ ผู้คนที่ยากจนและนำสารเหล่านี้จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใด พ่อมีความเมตตาต่อพวกเขา อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ลูกกำหนดไว้แล้วด้วยเช่นกันสำหรับบางคนที่จะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ ลูกต้องไม่กลับมามีความสุขกับสิ่งนั้น บางคนไม่แม้แต่จะคิดว่า ฉันต้องกลายเป็นเช่นนั้น แทนที่จะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ มันจะดีกว่าที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่ง และแล้วลูกก็จะสามารถมีสาวใช้และคนรับใช้ พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและได้รับความสุขจากการจดจำพ่อผู้เลื่อมใสศรัทธาหนึ่งและสร้างลูกประจำเพื่อหมั้น นั่นคืองานของผู้เลื่อมใสศรัทธา พ่อเพียงแต่พูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็น

ดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ก็เท่านั้นเอง ลูกไม่ต้องสวดมนต์หรือหม้อนูกประจำ ลูกต้องรู้จักพ่อและจดจำท่าน ลูกไม่ต้องพูดคำว่า “บาบา บาบา” ด้วยปากของลูก ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเราดวงวิญญาณ ด้วยการจดจำท่านเราจะกลับมาสโตประธาน นั่นคือเราดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ง่ายมาก อย่างไรก็ตามนี่คือสนามรบ ลูกต้องรบรา กับมายา เธอตัดโยคะของสติปัญญาของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยิ่งใครมีสติปัญญาที่มีความรักในเวลาของการทำลายล้างมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น ลูกต้องไม่จดจำใครนอกจากผู้เดียว ในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกันบุคคลเช่นนั้นก็ได้ออกตัวขึ้นและกลายเป็นลูกปิดของลูกประจำแห่งชัยชนะ ลูกประจำของรูตราคือลูกประจำของบราห์มิน ผู้ที่เป็นของสกลบราห์มินและผู้ที่ได้ทำความเพียรพยายามที่แผ่กว้างอย่างมาก ความรู้ก็แผ่ทั่ว พ่อรู้จักแต่ละคนเป็นอย่างดี ผู้ที่เคยพิจารณาว่าเป็นคนที่ดีมากก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วในวันนี้ มีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมากมายและพวกเขาไม่สามารถจดจำระลึกถึงพ่อได้ มายาตอบตีพวกเขาอย่างหนักมาก มีน้อยมากที่ลูกประจำสามารถสร้างขึ้นมาจากบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นพ่อยังคงอธิบายแก่ลูกๆ ใฝ่แต่มองดูตนเองว่าลูกเคยเป็นเทพที่บริสุทธิ์เพียงใด และจากเทพที่บริสุทธิ์นั้น ลูกกลายเป็นเช่นขยะได้อย่างไร เวลานั้นลูกได้พบกับชีพบบาแล้ว และดังนั้นลูกต้องทำตามคำแนะนำของท่าน ลูกต้องไม่จดจำผู้ที่มีร่างกาย ลูกต้องไม่จดจำใครอื่น ลูกต้องไม่แม้แต่จะเก็บรูปภาพของใครไว้ ให้มีการจดจำระลึกถึงชีพบบาผู้เดียวเท่านั้น ชีพบบาไม่ได้มีร่างกายของท่านเอง พ่อเยี่ยมร่างนี้มาใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ท่านเพียรพยายามอย่างมากมายที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเทพเหมือนกับลักษมีและนารายณ์ พ่อพูดว่า ลูกเชื่อเชิญพ่อให้เข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อชำระลูกให้บริสุทธิ์และลูกก็ไม่แม้แต่จะเชื่อเชิญพ่อเข้าไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ท่านจะทำอะไรที่นั่น? งานรับใช้ของท่านคือการชำระทุกคนให้บริสุทธิ์ พ่อรู้ว่า ลูกนั้นเคยถูกเผาไหม้อย่างมากที่ลูกกลายเป็นเหมือนถ่าน พ่อมาเพื่อทำให้ลูกสวยงาม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อยู่อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างมากในการทำงานรับใช้ ให้มีความกระตือรือร้นสำหรับการทำงานรับใช้ทั้งวันทั้งคืน อย่าได้ละทิ้งงานรับใช้และไปพักผ่อน กลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์เช่นพ่อ
2. กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่มีความรักด้วยการจดจำระลึกถึงผู้เดียวและขจัดขยะออกไปจากภายในตัวลูก กลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม อย่าได้ผูกพันหัวใจของลูกกับโลกแห่งขยะนี้

พร: พร: ขอให้ลูกทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกมั่นคงบนที่นั่งของสภาพที่สูงส่งของลูกและกลายเป็นตัวของทาปาเซีย
ทาปาสวีจะทำทาปาเซียเสมอในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งใดที่นั่งหนึ่ง ที่นั่งของลูกดวงวิญญาณทาปาสวีคือสภาพนางฟ้าเทวดาที่มั่นคงของลูก การทำให้ตนเองมั่นคงอยู่ในสภาพที่สูงส่งนี้หมายถึงการนั่งอยู่บนที่นั่งของลูก ร่างกายนั่งอยู่บนที่นั่งทางกายภาพ แต่ลูกทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกนั่งอยู่บนที่นั่งที่สูงส่งนี้ ทาปาสวีเหล่านั้นยืนบนขาข้างเดียว ในขณะที่ลูกทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ของพวกเขาคือหัตถโยคะ ขณะที่ของลูกคือโยคะที่ง่ายตาย

คติพจน์: ลูกๆของพ่อ,มหาสมุทรแห่งความรัก อยู่อย่างป็นแม่ น้ำคงคาแห่งความรักที่เต็มเปี่ยม

*** โอม ขานติ ***